

HIỆP HỘI QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 134 /CV-HHQTĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2010

V/v: Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ lợi
tức vốn góp của thành viên QTDND

Kính gửi: Tổng cục Thuế - Bộ tài chính

Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) Việt Nam đã nhận được nhiều ý kiến từ QTDND cơ sở về việc Chi cục thuế địa phương thông báo: Từ tháng 7/2010 khi các QTDND cơ sở chi trả lãi vốn góp cho thành viên thì phải trích lại 5% trên số tiền chi trả lãi vốn góp để nộp thuế. Hỏi: như vậy có đúng không? nếu đúng thì số tiền thu được từ lợi tức trên mức bao nhiêu thì phải nộp thuế? Đề nghị Hiệp hội kiến nghị Nhà nước xem xét miễn giảm do lãi tiền gửi tiết kiệm không phải nộp thuế; việc khấu trừ thuế đối với lãi cổ phần tiềm ẩn nguy cơ thành viên rút vốn cổ phần.

Với vai trò là tổ chức liên kết đầu mối, Hiệp hội QTDND Việt Nam kính đề nghị Tổng cục Thuế giải đáp cho câu hỏi nêu trên của các QTDND cơ sở, và xem xét việc miễn giảm thuế thu nhập từ lợi tức vốn góp của thành viên QTDND cơ sở:

Hệ thống QTDND được thí điểm thành lập từ năm 1993 (với mục tiêu tương trợ giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên), đến nay đã có 17 năm hoạt động. Thời gian qua, hệ thống QTDND đã được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và sự ủng hộ, giúp đỡ của các Bộ, ngành từ Trung ương đến cơ sở, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các QTDND hoạt động ổn định và phát triển. Hiện cả nước có 1044 QTDND cơ sở và QTDND Trung ương với 24 chi nhánh hoạt động tại 56 tỉnh, thành phố. Hệ thống QTDND đã góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, hạn chế nạn cho vay nặng lãi, tạo việc làm và xóa đói, giảm nghèo ở khu vực nông thôn.

Tuy nhiên, hoạt động của các QTDND cơ sở hiện nay còn rất nhiều khó khăn, đặc biệt là sự hạn chế về năng lực tài chính, khả năng huy động vốn góp cổ phần của thành viên nên quy mô hoạt động còn nhỏ bé. Tính đến ngày 31/03/2010, cả hệ thống QTDND có Vốn điều lệ 1.085 tỷ đồng, bình quân Vốn điều lệ một QTDND là 1,041 tỷ đồng, được các thành viên góp vốn bằng hai nguồn: Vốn góp xác lập tư cách thành viên (mức tối thiểu 50.000đ) và Vốn góp thường xuyên. Tuy hầu hết các QTDND cơ sở hoạt động đều có lãi, hoàn thành các nghĩa vụ đối với Nhà nước và chia Lãi vốn góp cho các thành viên nhưng mức Lãi rất thấp.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ thuế, trích lập các Quỹ, mức chia Lãi Vốn góp cho các thành viên do Đại hội thành viên xem xét quyết định hàng năm, nhưng không được vượt quá lãi suất cho vay bình quân trong năm của QTDND cơ sở; số còn lại (nếu có) được dùng để bổ sung Quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ.

Với môi trường hoạt động khó khăn, quy mô nhỏ bé, thành viên nhiều, vốn góp ít (bình quân vốn góp một thành viên dưới 1 triệu đồng) và Lãi vốn góp hàng năm bị khống chế dưới mức lãi suất cho vay bình quân nên số tiền Lãi vốn góp được hưởng của thành viên không nhiều, trong đó rất nhiều QTDND cơ sở phải trả Lãi vốn góp cho thành viên thấp thua lãi suất tiền gửi tiết kiệm. Hiện nay, lãi tiền gửi tiết

kiếm vẫn chưa thuộc diện tính nộp thuế thu nhập cá nhân, nếu tính thuế đối với Lãi vốn góp của thành viên QTDND cơ sở sẽ tác động không tốt về tâm lý, có nguy cơ làm sụt giảm mạnh số Vốn góp thường xuyên của các QTDND cơ sở, tác động đến an toàn vốn và an toàn hoạt động của từng QTDND và cả hệ thống QTDND.

Xuất phát từ lợi ích chung của hệ thống, Hiệp hội QTDND Việt Nam khẩn thiết đề nghị Tổng Cục thuế - Bộ Tài chính xem xét việc miễn thuế thu nhập cá nhân đối với khoản Lãi vốn góp của thành viên QTDND cơ sở, tạo điều kiện cho các QTDND cơ sở ổn định hoạt động và phát triển. *KL*.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch HH (để b/c);
- Lưu VPHH.

KT. TỔNG THƯ KÝ
PHÓ TỔNG THƯ KÝ ĐIỀU HÀNH

